

แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส่วนราชการ
โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ตามประกาศเรื่อง

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีธาตุ

ชื่อหน่วยงาน / คณะกรรมการ : กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลศรีธาตุ

วัน/เดือน/ปี : ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

หัวข้อ : การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (.COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์กรรวม โรงพยาบาลศรีธาตุ ในบทบาทการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง โดยการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ควบคุมโรคและรายงานผลการออกปฏิบัติงานให้ฝ่ายอำนวยการทราบทั้งในขณะออกปฏิบัติงานและหลังการออกปฏิบัติงาน จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในระหว่างออกปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีคุณภาพ สามารถออกปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาที่พบการระบาด โดยการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มาดำเนินการ รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ,นักเรียน, นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการสาธารณสุข ขอรายงานผลการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (.COVID-๑๙) เผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาลศรีธาตุ โดยเอกสารเผยแพร่ประกอบด้วย ๑.แผนปฏิบัติการการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (.COVID-๑๙) ๒.โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (.COVID-๑๙) ๓.ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ/แนวทางการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใส (ITA) ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และการเผยแพร่การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในด้านการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

LinKภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสุวรรณา ร่มวาปี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายปิยวัตร ตุงคโสภณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายพงศธร ศรีนานนท์)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕